



Phụ lục

NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo KH số 791 /KH-DCT ngày 22 tháng 8 năm 2024 của Hiệu trưởng Nhà trường)

1. Nội dung sinh hoạt đầu khóa: Áp dụng đối với sinh viên khóa 15ĐH

TT	Tên chuyên đề	Mục tiêu/Nội dung truyền tải	Số tiết	Hình thức	Đơn vị	Ghi chú
1	Tổng quan về Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (HUIT)	Khai mạc và tổng quan về Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên năm học 2024-2025.	3	Trực tiếp tại HTC	Ban Giám hiệu	Xếp chung buổi 1
		Khai mạc và tổng quan về Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên năm học 2024-2025.				
		Sơ lược lịch sử hình thành, phát triển và một số thành tựu của HUIT.				
		Giới thiệu tầm nhìn, sứ mạng, triết lý giáo dục, giá trị cốt lõi của HUIT.				
		Cơ sở vật chất, quy mô đào tạo, đội ngũ nhân sự, cơ cấu tổ chức.				
Kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2024 – 2025.						
2	Hội nhập văn hóa chất lượng của HUIT	Giới thiệu hệ thống đảm bảo chất lượng của HUIT, một số thành tựu chất lượng của HUIT và vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong tham gia các hoạt động đảm bảo chất lượng của nhà trường.	2	Trực tiếp tại HTC	Trung tâm QLCL	
3	Hướng dẫn thực hiện các loại hình BHYT, BHTN; Cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số VssID	Tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác chăm sóc sức khỏe học đường, ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia các loại hình BHYT (bắt buộc), BHTN (tự nguyện).	2	Trực tiếp tại HTC	Phòng CTSV-TTrGD	Xếp chung buổi 2
		Hướng dẫn cài đặt ứng dụng BHXH số VssID.				
4	Hướng dẫn thực hiện các quy định về việc quản lý hồ sơ và thông tin của sinh viên	Tuyên truyền về nghĩa vụ và hướng dẫn sinh viên thực hiện các quy định về việc quản lý hồ sơ, khai báo, quản lý thông tin của sinh viên.	2	Trực tiếp tại HTC		
5	Quy chế đào tạo, học	Phổ biến quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của Trường.	3	Trực	Phòng	Xếp

	vụ và tiến độ đào tạo năm học 2024 - 2025	<p>Phổ biến quy chế chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học.</p> <p>Phổ biến kế hoạch, tiến độ đào tạo năm học 2024 – 2025.</p> <p>Phổ biến quy trình giải quyết một số vấn đề về học vụ.</p> <p>Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin sinh viên (đăng nhập tài khoản, xem TKB, lịch học, lịch thi, công nợ, đăng ký học phần, ...).</p>		tiếp tại HTC	Đào tạo	chung buổi 3
6	Định vị bản thân và xây dựng thương hiệu cá nhân trong môi trường giáo dục đại học	Giáo dục và định hướng cho Tân sinh viên Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc định vị bản thân và xây dựng thương hiệu cá nhân, một yếu tố quan trọng để thành công trong môi trường giáo dục đại học.	2	Trực tiếp tại HTC	Trung tâm TS&TT	
7	Sinh viên Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vững tin tiến bước	Định hướng cho Tân sinh viên một số kỹ năng hòa nhập môi trường mới, thiết lập các mục tiêu cá nhân, xây dựng niềm tin vào bản thân, chủ động trong học tập và rèn luyện, tích cực hành động để thành công trong học tập và cuộc sống.	2	Trực tuyến		
8	Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc	<p>Quán triệt Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GDĐT về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục.</p> <p>Truyền tải nội dung tài liệu học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.</p> <p>Quán triệt và thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” của ngành Giáo dục.</p> <p>Phổ biến nội dung Kế hoạch số 1000/KH-DCT ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học</p>	2	Trực tuyến	Báo cáo viên mời	

		sinh, sinh viên, học viên giai đoạn 2022-2027.				
9	Quy chế công tác sinh viên Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh; Hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách; Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên	<p>Phổ biến nội dung cơ bản về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên theo Quy chế công tác sinh viên của Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh.</p> <p>Phổ biến các quy chế, quy định về chế độ chính sách của Nhà nước và Nhà trường đối với sinh viên; Hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà trường về nội quy học tập, quy định đánh giá rèn luyện, quy định về công tác ngoại trú; quy trình cấp phát các loại giấy tờ; Quán triệt Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn CTXH trong trường học và hướng dẫn thực hiện môn học GDNN&CTXH của Trường.</p> <p>Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên theo Quyết định số 5914/QĐ-BYT, ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Đề án “Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021-2025”; Cung cấp những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính, tình dục an toàn, phòng chống các bệnh lây qua đường tình dục, lây nhiễm HIV, phòng ngừa xâm hại và bạo lực tình dục, dự phòng phát hiện sớm ung thư đường sinh sản</p>	5	Trực tiếp tại HTC	Phòng CTSV-TTrGD	Xếp chung buổi 4
10	Tìm hiểu khoa, ngành đào tạo	<p>Thông tin khái quát về khoa (cơ cấu tổ chức, đội ngũ nhân sự, quy mô đào tạo, các ngành nghề đào tạo của Khoa).</p> <p>Thông tin về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và kế hoạch đào tạo; Hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa; Công tác học vụ, cố vấn học tập và công tác sinh viên tại khoa.</p> <p>Các chương trình hoạt động của khoa (đoàn, hội, CLB học thuật, chương trình lễ hội của khoa...).</p> <p>Tìm việc làm và chính sách hỗ trợ từ khoa.</p> <p>Kế hoạch tổ chức cho sinh viên đi tham quan, trải nghiệm thực tế tại trung tâm thí nghiệm, các xưởng thực hành, thực tập theo ngành nghề đào tạo.</p>	5	Trực tiếp tại HTC	Khoa Đào tạo	Xếp chung buổi 5

TỔNG CỘNG				30			
------------------	--	--	--	-----------	--	--	--

2. Nội dung sinh hoạt giữa khóa (đầu năm 2): Áp dụng đối với sinh viên khóa 14ĐH

TT	Tên chuyên đề	Mục tiêu/Nội dung truyền tải	Số tiết	Hình thức	Đơn vị	Ghi chú
1	Thông tin tình hình thời sự Nhà trường, nhiệm vụ năm học và các chương trình hành động	Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên năm học 2024-2025; Hướng dẫn về Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên giữa khóa (đầu năm 2) năm học 2024-2025	3	Trực tiếp	Ban tổ chức; Ban Giám hiệu	
		Thông tin tình hình thời sự Nhà trường, một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024-2025 của ngành giáo dục và của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Định vị và định hướng các hoạt động cho sinh viên năm 2.				
2	Văn hóa ứng xử và giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh	Phổ biến, hướng dẫn quy tắc ứng xử văn hóa và giao tiếp của sinh viên trong môi trường giáo dục đại học nói chung và Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.	2	Trực tiếp	Khoa Sinh học Môi trường	Xếp chung buổi 1
		Phổ biến nội dung Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025"; Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" của ngành Giáo dục.				
		Phổ biến nội dung Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 4/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.				
3	Khai thác thông tin và sử dụng	Cung cấp thông tin và hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin, sử dụng mạng xã hội hiệu quả.	2	Trực tiếp	Khoa Sinh	Xếp chung

	mạng xã hội hiệu quả	<p>Cụ thể hóa nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025".</p> <p>Triển khai Kế hoạch số 999/KH-DCT ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc triển khai đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên trên môi trường mạng đến năm 2025".</p> <p>Tuyên truyền về Luật An ninh mạng và Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (ban hành theo Quyết định 874/QĐ-BTTTT, ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông).</p> <p>Phổ biến nội dung Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành theo Quyết định số 2291/QĐ-DCT ngày 16/8/2023).</p>			học Môi trường	buổi 2
4	Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh	<p>Cung cấp kiến thức và kỹ năng nhằm hướng tới mục đích thúc đẩy khát vọng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của sinh viên HUIT.</p> <p>Phổ biến nội dung Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".</p> <p>Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".</p> <p>Thông tin và triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của HUIT trong năm học 2024-2025.</p>	2	Trực tiếp	Trung tâm ĐMST & KN	
5	Sinh viên với nghiên cứu khoa học	<p>Tổng quan sinh viên và vấn đề nghiên cứu khoa học.</p> <p>Phổ biến các chính sách của Nhà trường đối với công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.</p>	2	Trực tuyến	Khoa Sinh học Môi trường	

NG
 RU
 AI
 IG
 HỒ
 /
 //

		Hướng dẫn sinh viên một số kỹ năng trong nghiên cứu khoa học				
6	Kỹ năng viết báo cáo khoa học	Hướng dẫn kỹ năng viết báo cáo khoa học (nhận diện đặc điểm của một bài báo khoa học tốt; xây dựng bố cục bài báo khoa học; hướng dẫn viết bản thảo; thu thập và xử lý số liệu để sử dụng trong báo cáo khoa học; ..)	2	Trực tuyến	Khoa Sinh học Môi trường	
		Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm trích dẫn và viết tài liệu tham khảo				
7	Gặp gỡ khoa đào tạo, tư vấn định hướng và giáo dục nghề nghiệp	Giới thiệu kế hoạch năm học 2024-2025 của Khoa đào tạo.	2	Trực tuyến	Khoa đào tạo	
		Triển khai một số chương trình hoạt động của Khoa trong học kỳ và năm học (hoạt động Đoàn - Hội; sinh hoạt học thuật, chương trình lễ hội,...).				
		Tư vấn sinh viên các quy định về thực tập, kiến tập, thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên thuộc Khoa quản lý.				
		Thảo luận và trả lời thắc mắc của sinh viên.				
TỔNG CỘNG			15			

3. Nội dung sinh hoạt giữa khóa (đầu năm 3): Áp dụng đối với sinh viên khóa 13ĐH

TT	Tên chuyên đề	Mục tiêu/Nội dung truyền tải	Số tiết	Hình thức	Đơn vị	Ghi chú
1	Thông tin tình hình thời sự Nhà trường, nhiệm vụ năm học và các chương trình hành động	Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên năm học 2024-2025; Hướng dẫn về Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên giữa khóa (đầu năm 2) năm học 2024-2025.	3	Trực tiếp	Ban tổ chức; Ban Giám hiệu	Xếp chung buổi 1
		Thông tin tình hình thời sự Nhà trường, một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024-2025 của ngành giáo dục và của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Định vị và định hướng các hoạt động cho sinh viên năm 3.				
2	Kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, an toàn lao động cho sinh viên Trường	Quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới; Công văn số 5826/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/10/2023 về tăng cường kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho HSSV.	2	Trực tiếp	Khoa Công nghệ Hóa học	
		Tuyên truyền và tập huấn các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu				

	Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh	<p>nạn, cứu hộ, an toàn lao động.</p> <p>Phổ biến nội dung Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015.</p> <p>Phổ biến Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động.</p> <p>Phổ biến nội dung Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.</p>				
3	Tuyên truyền về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong học đường	<p>Cụ thể hóa nội dung triển khai thực hiện Quyết định 356/QĐ-BGDĐT ngày 03/02/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”.</p> <p>Tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy ngày 30/03/2021, lồng ghép với các kỹ năng phòng chống ma túy trong học đường.</p> <p>Triển khai các nội dung hưởng ứng Kế hoạch số 292/KH-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2023.</p>	3	Trực tuyến	Báo cáo viên mời	
4	Phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng	<p>Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;...).</p>	2	Trực tuyến	Báo cáo viên mời	

5	Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt nam	Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam	3	Trực tuyến	Báo cáo viên mời	
		Nghị Quyết số 36-NQ/TW khóa XII của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045				
6	Gặp gỡ khoa đào tạo, tư vấn định hướng và giáo dục nghề nghiệp	Giới thiệu kế hoạch năm học 2023-2024 của Khoa đào tạo.	2	Trực tuyến	Khoa đào tạo	
		Triển khai một số chương trình hoạt động của Khoa trong học kỳ và năm học (hoạt động Đoàn - Hội; sinh hoạt học thuật, chương trình lễ hội,...).				
		Tư vấn sinh viên các quy định về thực tập, kiến tập, thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên thuộc Khoa quản lý.				
		Thảo luận và trả lời thắc mắc của sinh viên.				
TỔNG CỘNG			15			

4. Nội dung sinh hoạt cuối khóa: Áp dụng đối với sinh viên khóa 12ĐH

TT	Tên chuyên đề	Mục tiêu/Nội dung truyền tải	Số tiết	Hình thức	Đơn vị	Ghi chú
1	Thông tin tình hình thời sự Nhà trường, nhiệm vụ năm học và các chương trình hành động	Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên năm học 2024-2025	3	Trực tiếp	Ban tổ chức; Ban Giám hiệu	Tại HTC; xếp chung buổi 1
		Thông tin tình hình thời sự Nhà trường, một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024-2025 của ngành giáo dục và của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Định vị và định hướng các hoạt động cho sinh viên năm cuối.				
2	Hướng dẫn thực hiện một số quy chế quy định đối với sinh viên năm cuối	Thông tin về một số chính sách mới về công tác sinh viên trong năm học 2024-2025 và những quy định cần lưu ý thực hiện đối với sinh viên năm cuối.	2	Trực tiếp	Phòng CTSV-TTrGD	
		Hướng dẫn công tác kiểm tra, đánh giá cuối đợt sinh hoạt; giải đáp thắc mắc của SV về các vấn đề liên quan.				
		Khảo sát ý kiến của sinh viên về Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên cuối khóa.				

3	Kỹ năng tìm kiếm việc làm	Chia sẻ kỹ năng định hướng và tìm kiếm việc làm (kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng, kỹ năng viết hồ sơ xin việc, kỹ năng giao tiếp và chinh phục nhà tuyển dụng; những khó khăn sinh viên có thể đối mặt khi ra trường và cách thức vượt qua khó khăn; ...).	3	Trực tiếp	Khoa Công nghệ Hóa học	Tại HTC; xếp chung buổi 2
4	Định hướng nghề nghiệp của sinh viên sau khi ra trường	Chia sẻ các thông tin về thị trường lao động; định hướng nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường Phổ biến các hình thức học tập nâng cao trình độ tại Trường đại học Công Thương TP.HCM	2	Trực tiếp	Phòng Quản lý Sau đại học	
5	Tìm hiểu Bộ luật lao động Việt nam	Giới thiệu nội dung cơ bản của Bộ luật lao động Việt nam hiện hành, quyền và nghĩa vụ của người lao động và cơ quan quản lý lao động. Hướng dẫn sinh viên hiểu rõ các hình thức ký kết hợp đồng lao động, nội dung chi tiết của từng loại hợp đồng lao động (có thể ứng dụng ngay sau khi ra trường). Hướng dẫn sinh viên hiểu rõ cách thức giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.	3	Trực tuyến	Khoa Luật	Tại HTC; xếp chung buổi 3
6	Gặp gỡ khoa đào tạo, tư vấn định hướng và giáo dục nghề nghiệp	Giới thiệu kế hoạch năm học 2024-2025 của Khoa, các mốc thời gian, các hoạt động quan trọng đối với sinh viên năm cuối. Hướng dẫn công tác học vụ liên quan đến sinh viên năm cuối như hoàn thành đăng ký môn học cuối khóa, đồ án/khóa luận tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp, điều kiện xét tốt nghiệp, nhận bằng... Giới thiệu về các cơ hội học tập và nghiên cứu chuyên sâu dành cho sinh viên từng chuyên ngành. Thảo luận và trả lời thắc mắc của sinh viên.	2	Trực tuyến	Khoa đào tạo	
TỔNG CỘNG			15			